



ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด – 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
แนวทางการปฏิบัติหลังการประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 5/2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันได้คลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น จากการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตลดลงเป็นลำดับ จนสามารถผ่อนปรนบรรดาตามมาตรการและข้อจำกัดต่างๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-Pandemic ที่จะประกาศให้เป็นโรคติดต่อทั่วไป ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศยกเลิกโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ได้มีมติยกเลิกประกาศการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อกลับไปใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด – 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม จึงขอปรับแนวทางการปฏิบัติตามสถานการณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม เพื่อให้การปฏิบัติราชการของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพต่อไปได้ แต่ยังคงสามารถบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามแนวมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีแนวทางดังนี้

1. ผู้มีอาการป่วยโรคทางเดินหายใจให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าไปในสถานที่แออัด ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ เมื่อต้องใกล้ชิดกับผู้อื่น
2. ตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วย หากมีผลเป็นบวก (โรคติดเชื้อโควิด 19)
 - (1) แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตามกระบวนการระเบียบการลา (ลาป่วยตามผลการวินิจฉัยของแพทย์) ของส่วนราชการต่อไป
 - (2) ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใกล้บ้าน และรักษาตามอาการต่อไป

(3) ผู้ป่วยไม่ต้องเข้าระบบการ กรอกข้อมูลในแบบรายงานผลการติดเชื้อของศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด - 19 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

3. หากพบผู้ป่วยในส่วนราชการใด ให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือผู้ร่วมปฏิบัติงานยังคงปฏิบัติตาม
มาตรการ DMHT โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือด้วยสบู่หรือเจล
แอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

/อนึ่ง.....

อนึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด - 19 ฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวในการกำหนดมาตรการการ
แพร่ระบาดฯ และการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด - 19 จะประกาศให้ทราบต่อไป
โดยบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย <https://www.pnu.ac.th>

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2565



(รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด - 19

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์